

ข่าวพัฒนาบริหารศาสตร์

ก. ข่าวเกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เดินทางไปประชุมพัฒนาการศึกษา

วพทว บุญชนะ อธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ในฐานะอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาครั้งที่ 3 ซึ่งจัดให้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท (Michigan State University) ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2510 ในฐานะที่เป็นผู้แทนคนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้แทนฝ่ายไทย ซึ่งเป็นข้าราชการไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา 10 ท่าน ศาสตราจารย์คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทอีกประมาณ 35 ท่าน ผู้แทนมูลนิธิฟอร์ด 1 ท่าน ผู้แทนมูลนิธิร็อกกัฟเฟิลเลอร์ 1 ท่าน ผู้แทน เอ ไอ ที (AID) 2 ท่าน และมีผู้อำนวยการวางแผนการศึกษาของเทอริกเข้าร่วมประชุมด้วยอีก 1 ท่าน

ที่ประชุมได้พิจารณาในเรื่องการวางแผนการศึกษาใน 4 หัวข้อใหญ่ ๆ คือ 1) มัธยมศึกษา (รวมทั้งอาชีวศึกษา) กับการวางแผนการศึกษาและกำลังคน 2) โทรทศน์ศึกษา 3) การวิจัยเพื่อวางแผนการศึกษาและกำลังคน และ 4) การพัฒนามหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการ พัฒนา มหาวิทยาลัยนั้นที่ประชุม ได้พิจารณาถึงเรื่องที่น่าสนใจหลายประการ อาทิ เรื่องการสร้างจุดหมายที่แน่นอนในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นด้วยการแสวงหาและเพิ่มคุณวุฒิให้แก่อาจารย์ หาทางปรับปรุงการศึกษาระดับปริญญาตรีในบางแขนงให้มีคุณภาพสูงขึ้น การตั้งโครงการผลิตมหาบัณฑิตภายในประเทศ คัดต่อกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาร่วมในการสอน ฯลฯ โดยเฉพาะในระยะแรกจะได้หาทางจัดตั้งโครงการสอนภาษาอังกฤษขึ้นให้สำเร็จ เพราะเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นผลโดยตรงต่อการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัย

ท่านอธิการบดีได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้ว

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2510 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกอบพิธีไหว้ครูขึ้น ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร อธิการบดีเป็นผู้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา มีสาระสำคัญดังนี้

ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อที่จะให้มีความรู้อย่างแตกฉาน และให้เกิดความคิดเห็นความสามารถในการริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะปัญหาสำคัญ ๆ ในอนาคตของชาติที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปี ข้างหน้า พลเมืองไทยจะเพิ่มเป็น 45 ล้านคน ปัญหาต่าง ๆ จะเกิดขึ้นมากมาย ในตอนนั้นนักศึกษาจะต้องรับภารกิจคิดหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงและความเจริญของชาติในภายหน้า

สำหรับงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทางมูลนิธิฟอร์ดได้ขยายเวลาให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันต่อไปอีก 2 ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20 ล้านบาทเศษและสำหรับการก่อสร้างอาคารสถาบันซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ที่คลองจั่นนั้น ตึกเรียนหลังแรกขนาด 5 ชั้นใกล้จะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้ ตึกเรียนหลังที่สองก็ได้เริ่มงานก่อสร้างไปแล้ว นอกจากนี้อาคารหลังที่สาม เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ สถาบันได้เงินงบประมาณบางส่วนให้ดำเนินการได้แล้วขณะนี้อยู่ในขั้นเตรียมการ

การสัมมนาพัฒนานักบริหารรุ่นที่ 17

สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดให้มีการสัมมนาพัฒนานักบริหารรุ่นที่ 17 เริ่มตั้งแต่วันที่ 17-30 มีนาคม 2510 ณ โรงแรมสมิทธา จังหวัดสงขลา การสัมมนารุ่นนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากกระทรวงต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนา 26 ท่าน ในจำนวนนี้มีข้าราชการทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กล่าวรายงานเชิญ ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยและและกระทำพิธีเปิดการสัมมนา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2510 ในรายงานมีสาระสำคัญดังนี้

การสัมมนาพัฒนาผู้บริหารครั้งนี้ มีความสำคัญต่อการส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และเป็นประโยชน์แก่การบริหารราชการเป็นอย่างมาก นักบริหารผู้เข้าสัมมนาจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในหมู่เพื่อนนักบริหารด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการประสานงานกันต่อไป

วพณา จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำปราศรัยมีสาระสำคัญดังนี้

นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการเป็นจำนวนมากจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชาติให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ความเคลื่อนไหวของอาจารย์และข้าราชการของสถาบัน ฯ

อาจารย์ศักดิ์ดา สายบัว รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้รับทุนมูลนิธิฟอร์ดไปศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ ณ สหรัฐอเมริกา ออกเดินทางไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2510

อาจารย์วุฒิชัย จ่านงค์ ข้าราชการพลเรือนชั้นโท ตำแหน่งอาจารย์โท คณะบริหารธุรกิจ ได้รับทุนมูลนิธิฟอร์ด ไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ณ สหรัฐอเมริกา ออกเดินทางไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2510

อาจารย์ทินพันธุ์ นาคะตะ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโท ตำแหน่งอาจารย์โท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับทุนมูลนิธิฟอร์ด ไปศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา ออกเดินทางไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2510

อาจารย์ดำรง ลัทธพิพัฒน์ ตำแหน่งอาจารย์เอก ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กลับจากการเดินทางไปร่วมการประชุมสัมมนา และสังเกตกิจการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจ ณ อิตาลี เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2510

รับโอน น.ส. พวงศรี ลิ้มประพันธ์ มาเป็นอาจารย์เอก ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2510